

## **KHAI MẠC TỌA ĐÀM**

### **Chị Vương Lê Minh**

Kính thưa các vị khách quý, chương trình của chúng ta sẽ bắt đầu trong vài phút sắp tới. Xin quý vị vui lòng kiểm tra đường truyền, chất lượng âm thanh, hình ảnh để mình có thể theo dõi buổi tọa đàm một cách tốt nhất, xin chân thành cảm ơn ạ.

Trước tiên, xin cảm ơn các Quý khách đã dành thời gian trong buổi sáng ngày thứ bảy nắng đẹp và rất là vui ngày hôm nay đến tham dự buổi tọa đàm của chúng tôi. Và chủ đề của buổi tọa đàm ngày hôm nay có tên là “Nắm bắt cơ hội đầu tư, vững vàng dựng xây thịnh vượng”. Và chúng tôi rất vui với sự góp mặt của Quý khách, và cảm ơn Quý khách đã dành thời gian quý báu của mình trong buổi sáng cuối tuần để quan tâm đến chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.

Tôi xin được tự giới thiệu, tôi tên là Vương Lê Minh, là Trưởng Bộ phận Chiến lược Sản phẩm Đầu tư và Bảo hiểm thuộc Khối Khách hàng Cá nhân và Quản lý Tài sản của Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên HSBC Việt Nam. Và ngày hôm nay tôi rất vinh dự là người dẫn chương trình của buổi tọa đàm này. Ngoài ra, trong chương trình của buổi tọa đàm còn có sự góp mặt của các diễn giả khách mời từ đối tác của HSBC. Và để mở đầu chương trình, tôi xin phép được hân hạnh giới thiệu các diễn giả có mặt ngày hôm nay.

Cùng đến với tôi từ HSBC, có cô Lý Thị Thanh Xuân, là Trưởng Bộ phận Chiến lược Khách hàng Cao cấp Premier, thuộc Khối khách hàng Cá nhân và Quản lý Tài sản của HSBC Việt Nam. Và chúng tôi cũng hân hạnh mời đến buổi tọa đàm ngày hôm nay hai đại diện là từ đối tác của HSBC là công ty quản lý quỹ VinaCapital, gồm có cô Thái Thị Hồng, là Trưởng phòng Cao cấp Đào tạo và Phát triển, VinaCapital và anh Đinh Đức Minh, là Giám đốc Đầu tư, Người điều hành Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh, VinaWealth VEOF từ VinaCapital. Và chúng tôi tin tưởng rằng các diễn giả khách mời của chúng tôi sẽ mang đến những thông tin rất thiết thực và hữu ích dành cho quý khách trong buổi tọa đàm ngày hôm nay.

Và trước khi mở đầu chương trình, tôi xin phép có một lưu ý dành cho Quý khách trước khi chúng ta đi đến phần chia sẻ từ các diễn giả khách mời, đó là nếu trong quá trình buổi tọa đàm, Quý khách có những thắc mắc nào cần chia sẻ, xin vui lòng nhập câu hỏi vào phần Q&A để đặt câu hỏi trực tiếp đến các khách mời của chúng tôi và các diễn giả sẽ xin phép được trả lời các thắc mắc của quý vị vào cuối chương trình. Và tiếp theo, tôi xin phép được điểm sơ qua nội dung của buổi tọa đàm trực tuyến sáng ngày hôm nay. Trong 20 phút đầu tiên của chương trình, chúng ta sẽ được chia sẻ về những thông tin tổng quan từ quý mở VinaCapital và những thói quen tài chính giúp cho Quý khách tạo dựng nền móng vững chắc cho tương lai thịnh vượng. Và trong 20 phút tiếp theo sau đó là những thông tin về toàn cảnh chứng khoán Việt Nam hậu COVID-19 và dự báo triển vọng thị trường trong năm 2022. Và tiếp đến là những thông tin về hỗ trợ toàn cầu từ HSBC giúp cho khách hàng cao cấp Premier dựng xây thịnh vượng. Và cuối cùng, chúng tôi sẽ dành 30 phút của chương trình để giải đáp những thắc mắc, những câu hỏi mà Quý khách gửi đến trong buổi tọa đàm ngày hôm nay. Và một lần nữa, tôi xin được phép nhắc lại, trong suốt buổi tọa đàm, quý khách có những câu hỏi thắc mắc nào, vui lòng nhập câu hỏi vào phần Q&A để đặt câu hỏi trực tiếp đến các khán giả.